

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ มีนาคม ๒๕๕๙) เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและพัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนต่อไปด้วย

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณา กำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายในปี ๒๕๖๐ นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจให้เดินรถภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน โดยให้คำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญด้วย

๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙) รับทราบบันทึกสรุปผลการประชุม เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงาน กรณีขบวนการทำรถยนต์จัดประกอบ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

๔. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกอาชีพที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุมเครื่องเล่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ทั้งนี้ ในส่วนอาชีพที่มีการกำหนดมาตรฐานอาชีพอยู่แล้วให้พิจารณายกระดับมาตรฐานอาชีพตามความเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการในการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลฉัตร) ๔๔๔ (ภัทรพงศ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th